

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/๗/๒๖



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างแถลงข่าวร่วมสำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๒๘๘ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างแถลงข่าวร่วมสำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ของกระทรวงการต่างประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ขอเสนอความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงข่าวร่วมสำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เนื่องจากมีสาระสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติระหว่างไทยและมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งผลักดันโครงการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานที่ยังค้างงอยู่ให้มีความคืบหน้า เร่งผลักดันการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการผลิตระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยกับรัฐตอนเหนือของมาเลเซียอย่างเป็นรูปธรรม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งความร่วมมือระหว่างกัน ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประเทศไทยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และความเชื่อมโยงที่สำคัญในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศจำเป็นต้องวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ร่างแถลงข่าวดังกล่าว รวมถึงสื่อสารผลลัพธ์การดำเนินงานให้สาธารณชนและทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยพึงจะได้รับ

๒. เห็นควรอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างแถลงข่าวร่วมฯ ในการหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างแถลงข่าวร่วมดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย เห็นควรอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐมนตรีอีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตฤชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๔๕๓๓ (วृฒิเดช)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๕

E-mail: Thuttai@nesdc.go.th